

ดื่มด่ำกับดินเนอร์ 3 สไตล์ ใน 3 บรรยากาศ แบ่งปัน ช่วงเวลาแห่งความสุขกับคนพิเศษของคุณ ณ บ้านย่าน เดอะริสอร์ท หัวหิน



ดื่มด่ำกับดินเนอร์ 3 สไตล์ ใน 3 บรรยากาศ แบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขกับคนพิเศษของคุณ ณ บ้านย่าน เดอะริสอร์ท หัวหิน

ถ้าคิดถึงเมืองชายทะเลใกล้กรุงเทพ ที่ให้บรรยากาศแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริง เชื่อว่ามนต์เสน่ห์แห่งหัวหิน ไม่เคยจางหายไปจากความทรงจำอย่างแน่นอน ด้วยระยะทางเพียง 3 ชั่วโมงจากกรุงเทพ ก็สามารถสัมผัสสัมผัสเสียงคลื่นหาดทรายและสายลม พริ้วพร้อมด้วยที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกรายล้อม เรียกได้ว่า มาหัวหินอีกครั้งก็ไม่เคยเพียงพออย่างแน่นอน

บ้านย่าน เดอะริสอร์ท หัวหิน วิลล่าริสอร์ทที่จะมอบประสบการณ์วันหยุดอันแสนพิเศษสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว พร้อมเติมเต็มวันพักผ่อนของคุณ ด้วยดินเนอร์ 3 สไตล์ ใน 3 บรรยากาศ อันเป็นเอกลักษณ์ ด้วยเมนูอาหารที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ สร้างสรรค์โดยสุดยอดเชฟ พร้อมเสิร์ฟความสุขในทุกบรรยากาศกับคนพิเศษของคุณ ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว คู่รัก หรือกลุ่มเพื่อนสนิท

นางสาวนฤวรรณ พิณีจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บ้านย่าน เดอะ ริสอร์ท หัวหิน เปิดเผยว่า “เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา บ้านย่าน เดอะริสอร์ท ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างยิ่งจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนใน อ.หัวหิน และแขกส่วนใหญ่มักจะกลับมาพักกับเราซ้ำ ซึ่งมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไปมีถึง 30% ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์การพักผ่อนที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกคน โดยช่วงฤดูร้อนนี้เรามี “Family Package” โปรโมชันสุดคุ้มที่จับมือกับสวนน้ำ วานา นาวา จัดแพคเกจที่พักพร้อมบัตรเข้าสวนน้ำ เพื่อให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และได้รับการตอบรับดีมาก ๆ เช่นกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป บ้านย่าน เดอะ ริสอร์ท หัวหิน พร้อมสร้างความสุขให้กับผู้มาพักกับเราอย่างต่อเนื่อง โดยเราสังเกตเห็นว่า บ่อยครั้งเวลาที่ลูกค้าออกไปเที่ยวข้างนอกช่วงกลางวัน และกลับมาพักผ่อนหรือเล่นน้ำที่วิลล่าบ้านย่านในช่วงเย็นๆ เรามีไอเดียที่จะจัดเซตเมนูอาหาร บริการอาหารมือเย็นไว้ถึง 3 รูปแบบ ในบรรยากาศที่แตกต่างกัน ได้แก่ Inspired Hamper ตะกร้าปิกนิกที่สามารถนำไปทานที่ไหนก็ได้, Surf & Turf Private BBQ บาร์บีคิวย่างที่จะเติมเต็มบรรยากาศการสังสรรค์ และ SUNDOWNERS & DINNER ดินเนอร์มื้อหรูสำหรับค่ำคืนอันพิเศษ โดยทั้งหมดนี้ เราจัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์กับทุกความต้องการของลูกค้า

โดยดินเนอร์ 3 สไตล์ ใน 3 บรรยากาศ จากบันยัน เดอะริสอร์ท หัวหิน ประกอบด้วย

· Inspired Hamper ตะกร้าปิกนิกที่สามารถนำไปรับประทานได้ทั้งภายในวิลล่า บริเวณริมสระว่ายน้ำ ภายใน ตะกร้าปิกนิก จะมีเมนูอาหารให้เลือกทั้งแบบตะวันตก (เวสเทิร์นแฮมเปอร์) ซึ่งจะทำให้ทุกท่านอิมเมไปกับขนมปัง ชั้นเลิศ เสิร์ฟพร้อมทอปปิ้งหลากหลาย ทานคู่กับพาสตาซีฟู๊ดและสลัด และแบบเอเชีย (เอเชียแฮมเปอร์) เสิร์ฟชุด ต้มยำ-ซาลาเปาหอมกรุ่นพร้อมปอเปี๊ยะสด สำหรับแขกที่ต้องการบรรยากาศการพักผ่อนอย่างเป็นทางการเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง

· Surf & Turf Private BBQ บาบีคิวสำหรับลูกค้าที่ต้องการบรรยากาศสนุกสนานหรือกิจกรรมสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์บริเวณวิลล่า เราจะมีเมนูแบบ Full Corse เริ่มต้นที่ Appetizers & Salad ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย พร้อมเตรียมวัตถุดิบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเกรดพรีเมียมนำเข้าจากออสเตรเลีย กุ้งตัวโตเต็มคำ หมูและไก่ที่หมักจนเข้าเนื้อ จัดเป็นปาร์ตี้บาร์บีคิว ให้แก่ท่าน โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งแบบให้เชฟเป็นผู้ดูแลหรือจะเป็น Self service ได้เช่นกัน

· SUNDOWNERS & DINNER สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการดินเนอร์สุดหรู พร้อมชมแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้าท่ามกลางทิวทัศน์ที่เอกเขและทะเล เราขอแนะนำ SUNDOWNERS & DINNER ณ มูลิเกนส์ ผับ จุดชมวิวดวงอาทิตย์ตกกลางสนามกอล์ฟ บันยัน หัวหิน ที่ได้ชื่อว่าติด 1 ใน 3 สนามกอล์ฟสวยที่สุดในเอเชีย ที่จะต้องรับท่านด้วย The Sunset เครื่องดื่มอันเป็นเอกลักษณ์ของบันยัน และเชฟของเรา ก็ได้รังสรรค์เมนูอาหารเลิศรสจากวัตถุดิบสดใหม่ เสิร์ฟพร้อมบันยันไวน์รสละมุนที่จะมอบค่าคืนอันแสนพิเศษสุดประทับใจ”

ด้านคุณทวิษฐา สุจริตกุล เซเลบริตี้สาวที่พาสามีสุดหล่อ ปรีดี สุจริตกุล และลูกชาย น้องพีท มาพักผ่อนที่อำเภอ หัวหินช่วงก่อนเปิดเทอม เปิดเผยว่า “ปกติเวลาที่อ่อนกับครอบครัวอยากมาพักผ่อนที่ต่างจังหวัด หัวหินจะเป็นตัวเลือกแรกๆ ที่อ่อนนึกถึง เพราะนอกจากใช้เวลาขับรถไม่นานแล้ว อ.หัวหินยังเต็มไปด้วยกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเล่นน้ำ ขอบึง ชมนางศิลปะ เดินริมทะเล ช่วงก่อนเปิดเทอมอ่อนตั้งใจว่าจะพาครอบครัวมาพักผ่อนที่หัวหิน ก่อนอยู่แล้วคะ เลยลองเสิร์ชหาที่พัก และเจอโปรโมชันของบันยันริสอร์ทพร้อมบัตรเข้าชมน้ำวนานาวาในราคาพิเศษ เข้าทางน้องพีทเลย เพราะชอบเล่นน้ำมาก ที่นี่ตอนหาข้อมูลของริสอร์ท อ่อนเจอดินเนอร์ในรูปแบบตะกร้าปิกนิก เลยลองสั่ง Inspired Hamper ไว้ในวันแรก เพราะคิดว่าเล่นน้ำมาคงจะเหนื่อยแล้วไม่อยากจะออกไปหาร้านอาหารข้างนอกกันอีก กลัวคนเยอะด้วยคะ แต่พอมานั่งที่นั่นเชอร์รี่ไฟร์สเลย์นะคะ เพราะตะกร้าแน่นเชียว เมนูอาหารเยอะมาก และอร่อยทุกอย่าง อ่อนชอบเซตแฮมเปอร์แบบตะวันออกที่มีต้มยำ ซาลาเปามากๆ คะ ทานคู่กับน้ำชาในช่วงเย็น ทำให้ไม่หนักท้องจนเกินไป ที่สำคัญ สามารถหิ้วตะกร้ามานั่งรอน้องพีทที่เล่นน้ำต่อที่สระว่ายน้ำของริสอร์ทได้อีก สะดวกมากเลย ด้วยบริการของที่นี่และความสนุกสนานของครอบครัวที่ได้รับจากบันยัน อ่อนขอบอกว่าประทับใจมากเลยจริงๆ คะ”

พบกับช่วงเวลาแห่งความสุขและความประทับใจอันแสนพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศมือน้ำอันหลากหลาย ณ บันยัน เดอะริสอร์ท หัวหิน และ สนามกอล์ฟ บันยัน หัวหิน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป

สำรองที่พักล่วงหน้าหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.banyanthailand.com หรือ โทร.03253-8888 และ booking@banyanthailand.com

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ตัวแทนประชาสัมพันธ์

กฤติพงษ์ ตันติยนนท์ (โจ๊ก) โทร.083-272-2240

ปิฎ ปรึชาพานิช (แกะ) โทร.086-349-2436

จิระภัทร์ หอมสนิท (ซี) โทร.085-796-0976